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บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามญัที่ 2/2565 
วันพฤหัสบดีที ่ 12 พฤษภาคม 2565  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ 

 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายสัญญา             พละเลิศ ประธานสภาฯ  สัญญา พละเลิศ 

2 นายสมศักดิ์            ทองแย้ม รองประธานสภาฯ สมศักดิ์ ทองแย้ม 

3 นายณัฐพล             ธรรมรตัน์ สมาชิก อบต. หมู่ที่  2 ณัฐพล ธรรมรัตน์ 

๔ นางวงเดือน            จันทกิจ สมาชิก อบต. หมู่ที่  3 วงเดือน จันทกิจ 

๕ นายชนะพันธุ์          สุดใจ สมาชิก อบต. หมู่ที่  5 ชนะพันธ์ สุดใจ 

๖ นายประยุทธ           สะอาดเอ่ียม สมาชิก อบต. หมู่ที่  6 ประยุทธ สะอาดเอี่ยม 

๗ นายสมศักดิ์            มีโฉมงาม สมาชิก อบต. หมู่ที่  8 สมศักดิ์ มีโฉมงาม 

๘ นายประภาส           ราตรีมีชัย สมาชิก อบต. หมู่ที่  9 ประภาส ราตรีมีชัย 

๙ นางอรุณี               ทองชาติ เลขาประธานสภาฯ อรุณี ทองชาติ 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายสุเทพ    ทองธรรมชาติ นายก อบต. สุเทพ     ทองธรรมชาติ 

2 นายสมชาย  บูรณะกนก รองนายก อบต. สมชาย    บูรณะกนก 

3 นางนิทรา    ก าลังหาญ รองนายก อบต. นิทรา     ก าลังหาญ 

๔ นายวรทัต   ธรรมรัตน์ เลขานุการนายก อบต. วรทัต      ธรรมรัตน์ 

5 นายภิรมย์  แก้วปาน ปลัดอบต. รกก.ปลัดอบต. ภิรมย์  แก้วปาน 

6 นายบรรพจน์ นุชอนงค์ ผอ.กองช่าง บรรพจน์ นุชอนงค์ 

7 นางสาวอิณพรรณวดี ศรีวิริยไชย หัวหน้าส านักปลัด อิณพรรณวดี ศรีวิริยไชย 

8 นางสาวศุรจนากร  มณีอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศุรจนากร  มณีอินทร์ 

9 นางสาวสิริณัฐมาศ  ทรงสมพรชัย นักจัดการงานทั่วไป สิริณัฐมาศ  ทรงสมพรชัย 

10 นางนฤมล ธรรมรัตน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นฤมล ธรรมรัตน์ 

11 นางวาสนา  อ่อนเถื่อน เจ้าพนักงานธุรการ วาสนา   อ่อนเถื่อน 

12 นางสาววิรชา   สะอาดเอ่ียม คนงาน วิรชา     สะอาดเอ่ียม 
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เริ่มประชุม  เวลา  10.00  น. 
 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ เข้าประชุมครบ    
องค์ประชุม และนั่งประจ าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายสัญญา พละเลิศ ประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิดประชุม              
และด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

 

                   ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

1.1 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

 นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   -  ด้วยอ าเภอบางปลาม้าได้รับแจ้งจากจังหวัดสุพรรณบุรี 
ว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 81 ง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป อ าเภอบางปลาม้าจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นเพ่ือยึดถือปฏิบัติต่อไป รายละเอียด
ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่านครับ  

 

  ที่ประชุม รับทราบ  
 

1.2  โครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้เรื่องการประชุมสภาและกฎหมายท้องถิ่น จังหวัด
สุพรรณบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

  นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   -  ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดการฝึกอบรมโครงการ
ฝึกอบรมเพ่ิมความรู้ เรื่อง การประชุมสภาและกฎหมายท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี  ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2565 ส าหรับนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายองค์การ
บริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบล และข้าราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องสภา จ านวน 2 รุ่น ซึ่งอ าเภอ
บางปลาม้าเป็นรุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมเลิศธานี อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี ผมก็ขอแจ้งให้สมาชิกได้ทราบและสมาชิกท่านใดต้องการไปอบรมโครงการดังกล่าว ก็ขอให้แจ้ง
ความประสงค์ได้ที่เจ้าพนักงานธุรการครับ 
 

 ที่ประชุม รับทราบ  
 

  ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา การประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 
1/2565 วันพฤหัสบดีที่  3  กุมภาพันธ์  2565   
 

  นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาอบต.ทุกท่านได้ช่วยกันตรวจ
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ตามเอกสารที่ทาง
เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว มีท่านสมาชิกท่านใดตรวจแล้วจะให้แก้ไขตรงจุดใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติครับ  
  สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1/2565 เมื่อวันศุกร์ที่     
7 มกราคม 2565 ขอให้ยกมือขึ้นครับ  
    

  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 1/2565  เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ด้วยเสียง 8 เสียง 
 
 



๔ 
 

 ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา/ด าเนินการ 
 

3.1 เรื่องการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพิ่มเติม      
(ฉบับที่ 2/2565)   

 

  นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ในระเบียบวาระ 3.1 นี้ ขอให้นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบต่อไปครับ 
 

  นางสาวศุรจนากร มณีอินทร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)   - เรียนท่านประธานสภา ท่าน
สมาชิก คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่องการพิจาณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2/2565) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 หมวด 4 การแก้ไข การเพ่ิมเติม หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 22 การเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลความจ าเป็นเสนอคณะพัฒนาท้องถิ่น 2. คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่ง
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่น  ที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้
ส่งแผนพัฒนาดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารประกาศใช้ โดยการน าโครงการมาประชาคมของแต่ละหมู่บ้านมาเพ่ือเข้าบรรจุลงใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (ในปี พ.ศ. 2561 – 2565) ก็ขอให้ทุกท่านได้ดูในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้แจกให้กับทุกท่าน
ไป  

หน้าที่ 1  ผ.01 เป็นบัญชีสรปุโครงการพัฒนา ส าหรับโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ แผนงานสาธารณสุข   
  หน้าที่ 2 ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

โครงการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมพลังลดโลกร้อน วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมให้
ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในการด าเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป้าหมาย ต าบลจรเข้ใหญ่ ปี 2565 
ไม่ใช้งบประมาณ ตัวชี้วัด 1 โครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกิดการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมให้ประชาชนและ
ภาคส่วนต่างๆ ในการด าเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุข  

หน้าที่ 3 แบบ ผ.01/1 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน จ านวน 
12 โครงการ เป็นเงิน 24,217,000 บาท  

หน้าที่ 4เป็นรายละเอียดโครงการพัฒนา ที่จับตามยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการที่ 1. โครงการระบบผลิตน้ าประปา (Water Treatment System) POG ระบบขนาด
ใหญ่ L รองรับ 121-300 ครัวเรือน ก าลังการผลิต10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย 
01020003 หมู่ที่ 2 บ้านจรเข้ใหญ่ ต าบลจรเข้ใหญ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี วัตถุประสงค์ เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ าอุปโภค-บริโภค อย่างพอเพียง ที่ได้มาตรฐานถูกหลัก เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ปริมาณงาน 
ติดตั้งระบบผลิตน้ าประปา (Water Treatment System) POG ขนาดใหญ่ L รองรับ 121 – 300 ครัวเรือน ก าลัง
การผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย01020003 จ านวน 1 ระบบ ปี 2565 
งบประมาณ 5,200,000 บาท ตัวชี้วัด ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ าบริโภคที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่อง  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนมีน้ าสะอาดใช้อุปโภค-บริโภค อย่างพอเพียงและทั่วถึง 
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง  



๕ 
 

โครงการที่ 2. โครงการระบบผลิตน้ าประปา (Water Treatment System) POG ระบบขนาด
ใหญ่ L รองรับ 121-300 ครัวเรือน  ก าลังการผลิต10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย 
01020003 หมู่ที่ 4 บ้านทับน้ า ต าบลจรเข้ใหญ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี    วัตถุประสงค์ เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ าอุปโภค-บริโภค อย่างพอเพียง ที่ได้มาตรฐานถูกหลัก เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ปริมาณงาน 
ติดตั้งระบบผลิตน้ าประปา (Water Treatment System) POG ขนาดใหญ่ L รองรับ 121 – 300 ครัวเรือน ก าลัง
การผลิต  10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย 01020003 จ านวน 1 ระบบ ปี 2565 
งบประมาณ 5,200,000 บาท ตัวชี้วัด ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ าบริโภคที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่อง ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนมีน้ าสะอาดใช้อุปโภค-บริโภค อย่างพอเพียงและทั่วถึง 
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง   

 โครงการที่ 3. โครงการระบบผลิตน้ าประปา (Water Treatment System) POG ระบบขนาด
ใหญ่ L รองรับ 121-300 ครัวเรือน ก าลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย 
01020003 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ศรี ต าบลจรเข้ใหญ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  วัตถุประสงค์ เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ าอุปโภค-บริโภค อย่างพอเพียง ที่ได้มาตรฐานถูกหลัก เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ปริมาณงาน 
ติดตั้งระบบผลิตน้ าประปา (Water Treatment System) POG ขนาดใหญ่ L รองรับ 121 – 300 ครัวเรือน ก าลัง
การผลิต  10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย 01020003 จ านวน 1 ระบบ ปี 2565 
งบประมาณ 5,200,000 บาท ตัวชี้วัด ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ าบริโภคที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่อง  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนมีน้ าสะอาดใช้อุปโภค-บริโภค อย่างพอเพียงและทั่วถึง 
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง  

โครงการที่ 4. โครงการระบบผลิตน้ าประปา (Water Treatment System) POG ระบบขนาด
ใหญ่ L รองรับ 121-300 ครัวเรือน ก าลังการผลิต10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย 
01020003 หมู่ที่ 7 บ้านดอนหนามแดง ต าบลจรเข้ใหญ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค-บริโภค อย่างพอเพียง ที่ได้มาตรฐานถูกหลัก เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ปริมาณงาน ติดตั้งระบบผลิตน้ าประปา (Water Treatment System) POG ขนาดใหญ่ L รองรับ 121 – 300 
ครัวเรือน ก าลังการผลิต  10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย 01020003 จ านวน 1 ระบบ   
ปี 2565 งบประมาณ 5,200,000 บาท ตัวช้ีวัด ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ าบริโภคท่ีมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
อย่างต่อเนื่อง  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนมีน้ าสะอาดใช้อุปโภค-บริโภค อย่างพอเพียงและ
ทั่วถึง หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง  

โครงการที่ 5. โครงการถมดินที่ตั้งประปาหมู่บ้านแห่งใหม่ บ้านทับน้ า หมู่ที่ 4 วัตถุประสงค์ ถม
ดินเพื่อเป็นที่ตั้งขนาดใหญ่ เป้าหมาย  1. งานถมดินที่ตั้งระบบประปาหมู่บ้าน ผิวกว้าง 12 เมตร ฐานกว้าง 21.75 
เมตร ยาว 15 เมตร สูงเฉลี่ย 3.25 เมตร   2. ทางเข้าที่ตั้งระบบประปาหมู่บ้าน ผิวกว้าง 6 เมตร ฐานกว้าง 15 
เมตร ยาว 6 เมตร 3. หินคลุกทางเข้า ผิวกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 6 เมตร ในปี 2565งบประมาณ 
136,000 บาท ตัวช้ีวัด จ านวน 1 โครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีสถานที่ตั้งประปาขนาดใหญ่ ไว้ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง  

โครงการที่ 6. โครงการถมดินที่ตั้งประปาหมู่บ้านแห่งใหม่ บ้านกลาง หมู่ที่ 9 วัตถุประสงค์   
ถมดินเพ่ือเป็นที่ตั้งขนาดใหญ่ เป้าหมาย 1. งานถมดินที่ตั้งระบบประปาหมู่บ้าน ผิวกว้าง 12 เมตร ฐานกว้าง 
22.80 เมตร ยาว 15 เมตร สูงเฉลี่ย 3.60 เมตร 2. ทางเข้าที่ตั้งระบบประปาหมู่บ้าน ผิวกว้าง 6 เมตร ฐานกว้าง 
15 เมตร ยาว 11 เมตร สูง 3 เมตร 3. หินคลุกทางเข้า ผิวกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 11 เมตร ในปี 
2565 งบประมาณ 136,000 บาท ตัวชี้วัด จ านวน 1 โครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีสถานที่ตั้งประปาขนาด
ใหญ่ ไว้ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง   



๖ 
 

โครงการที่ 7. โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว บ้านจรเข้ใหญ่ หมู่
ที่ 2 วัตถุประสงค์  ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลเพ่ือสูบน้ าขึ้นมาใช้กับระบบประปา เป้าหมาย ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกประมาณ 120 เมตร ใส่ในปี 2565 งบประมาณ 517,000 บาท ตัวชี้วัด จ านวน      
1 โครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ เจาะบาดาลติดตั้งสเมิร์ฟ และต่อท่อเพ่ือใช้กับระบบประปาขนาดใหญ่  ในหมู่ที่ 2 
หน่วยรับผิดชอบหลัก กองช่าง  

โครงการที่ 8. โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว บ้านทับน้ า หมู่ที่ 4 
วัตถุประสงค์ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลเพ่ือสูบน้ าขึ้นมาใช้กับระบบประปา เป้าหมาย ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกประมาณ 120 เมตร ใส่ในปี 2565 งบประมาณ 517,000 บาท ตัวชี้วัด จ านวน 1 
โครงการ  ผลที่คาดว่าจะได้รับ เจาะบาดาลติดตั้งสเมิร์ฟ และต่อท่อเพ่ือใช้กับระบบประปาขนาดใหญ่  ในหมู่ที่ 4 
หน่วยรับผิดชอบหลัก กองช่าง  

โครงการที่ 9. โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว บ้านโพธิ์ศรีหมู่ที่ 6 
วัตถุประสงค์ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลเพ่ือสูบน้ าขึ้นมาใช้กับระบบประปา เป้าหมาย ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกประมาณ 120 เมตร ใส่ในปี 2565 งบประมาณ 517,000 บาท  ตัวชี้วัด จ านวน 1 
โครงการ  ผลที่คาดว่าจะได้รับ เจาะบาดาลติดตั้งสเมิร์ฟ และต่อท่อเพ่ือใช้กับระบบประปาขนาดใหญ่ ในหมู่ที่ 6 
หน่วยรับผิดชอบหลัก กองช่าง 

 โครงการที่ 10. โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว บ้านดอนหนามแดง 
หมู่ที่ 7 วัตถุประสงค์ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลเพ่ือสูบน้ าขึ้นมาใช้กับระบบประปา เป้าหมาย ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกประมาณ 120 เมตร ใส่ในปี 2565 งบประมาณ 517,000 บาท  ตัวชี้วัด 
จ านวน 1 โครงการ  ผลที่คาดว่าจะได้รับ เจาะบาดาลติดตั้งสเมิร์ฟ และต่อท่อเพ่ือใช้กับระบบประปาขนาดใหญ่  ใน
หมู่ที่ 7 หน่วยรับผิดชอบหลัก กองช่าง  

โครงการที่ 11. โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว บ้านศาลาท่าทราย 
หมู่ที่ 8 วัตถุประสงค์ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลเพ่ือสูบน้ าขึ้นมาใช้กับระบบประปา เป้าหมาย ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกประมาณ 120 เมตร ใส่ในปี 2565 งบประมาณ 517,000 บาท  ตัวชี้วัด 
จ านวน 1 โครงการ  ผลที่คาดว่าจะได้รับ เจาะบาดาลติดตั้งสเมิร์ฟ และต่อท่อเพ่ือใช้กับระบบประปาขนาดใหญ่  ใน
หมู่ที่ 8 หน่วยรับผิดชอบหลัก กองช่าง   

โครงการที่ 12. โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว บ้านกลาง หมู่ที่ 9 
วัตถุประสงค์ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลเพ่ือสูบน้ าขึ้นมาใช้กับระบบประปา เป้าหมาย ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกประมาณ 120 เมตร ใส่ในปี 2565 งบประมาณ 517,000 บาท ตัวชี้วัด จ านวน        
1 โครงการ  ผลที่คาดว่าจะได้รับ เจาะบาดาลติดตั้งสเมิร์ฟ และต่อท่อเพ่ือใช้กับระบบประปาขนาดใหญ่ ในหมู่ที่ 9 
หน่วยรับผิดชอบหลัก กองช่าง   

ต่อไปหน้าที่ 14 เป็นบัญชีสรุปโครงการพัฒนา ส าหรับบัญชีครุภัณฑ์ อยู่ในแผนงานสาธารณสุข  
หน้าที่ 15 บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานสาธารณสุข หมวด ค่าครุภัฑณ์ ประเภท ค่าครุภัฑณ์อ่ืน ๆ วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้เกิดการจัดการขยะอย่างเป็นระบบเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และลดปริมาณขยะในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เป้าหมาย เตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน เกณฑ์ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยส านัก
งบประมาณ ฉบับเพ่ิมเติม มกราคม 2563 เพ่ิมในปี 2565 งบประมาณ 5,000,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ 
กองสาธารณสุข 

รายละเอียดทั้งหมดของการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2/2565)  
ก็มีตามท่ีได้กล่าวไป ท่านใดสงสัยตรงไหน หรือมีผิดตรงไหน ในร่างแผนที่เพิ่มเติมไหมค่ะ  ถ้าไม่มีขอขอบคุณค่ะ 
 
    



๗ 
 

  นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ขอเชิญท่านนายกชี้แจงให้เพ่ิมเติมให้ที่ประชุมทราบ
ต่อไปครับ 
 

  นายสุเทพ ทองธรรมชาติ (นายกอบต.)  - เรียนท่านประธานสภา ฯสมาชิก อบต. ผู้บริหาร และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอชี้แจงเพ่ิมเติมให้ที่ประชุมได้ทราบครับ ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจง
ให้ที่ประชุมได้รับทราบนะครับ ในวาระการประชุมสมาชิกบางท่านอาจจะสงสัยว่า ท าไมบางหมู่ถึงไม่มีโครงการท า  
ก็คือสิ่งที่ท าไปในวันนี้ ช่วงนี้เงินมีเท่านี้ก็จะท าเท่านี้ก่อน ส่วนโครงการที่มีการซ่อมแซมอย่างเช่นหมู่ 7 หมู่ 3 ที่ได้ท า
การซ่อมแซมไปบางส่วน ในส่วนของวันนี้ที่เราจะท ากัน ก็จะมีสถานที่ตั้งประปาหมู่ 6 หมู่ 7 ซึ่งสถานที่ในการ       
ตั้งประปาไม่ได้อยู่ริมน้ าจึงจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการขุดเจาะ หมู่ 6 ที่จะมีการตั้งประปาที่หน้าของโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 
ต้องมีการขุดเจาะอยู่แล้ว เพ่ิงทางประปาตัวนี้เป็นนวัตกรรมตัวใหม่ซึ่งมีงบประมาณ 5,200,000 บาท ซึ่งงบอบต.
นั้นไม่เพียงพอ แต่เป็นงบที่เราได้รับการจัดสรรมา ซึ่งเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่ามันจะดีมากน้อยเพียงใด ฉะนั้นถ้าเราใช้
งบขุดเจาะซื้อให้ทางกองช่างได้คิดงานดูแล้วเมตรละ 2 ,000 กว่าบาท ที่ส าคัญตอนนี้กรมทรัพยากรน้ าบอกว่า    
ต้องขุดเจาะ 100 กว่าเมตร ซึ่งเป็นงบประมาณที่ค่อนข้างเยอะ ในบางหมู่นะครับอย่างเช่นหมู่ 9 หมู่ 4 เราก็ตั้ง
ระบบประปาให้ก่อน ส่วนการขุดเจาะน้ าในปีนี้เรายังไม่ได้ด าเนินการให้ เพราะถ้าไปขุดเจาะทุกหมู่ หมู่ละ 4-5 แสน
ทุกหมู่ถ้าเป็นเงินหลายล้านบาท ซึ่งงบประมาณไม่เพียงพอ ดังนั้นท่านต้องใช้ควบคู่ไปกับทางประปาเก่าไปก่อน        
แต่หมู่ 6 สถานที่ตั้งประปาตัวใหม่ไม่ได้อยู่ริมน้ าจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการขุดเจาะภายในปีนี้  ไม่เช่นนั้นก็แทนไม่ได้ 
อย่างหมู ่7 ใช้งบประมาณซ่อมแซมไปบางส่วนแล้ว เราจะใช้งบประมาณให้ได้ท าทุกหมู่บ้าน อย่าหมู่ 6 เรื่องประปา
เขามีปัญหา ผมก็ให้กองช่างท าหนังสือของบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ าขอเจาะฟรี อย่างหมู่ 6 หมู่ 7 เขามี
ปัญหาเรื่องประปาก็ให้เขาไปก่อน สถานที่ในการสร้างประปาเขาไม่ได้อยู่ริมน้ า สุดท้ายนี้แล้วก็ค่อยๆหางบประมาณ
มาด าเนินการ อย่างปีนี้ได้ 2 หมู่ ปีหน้าขออีก 2 หมู่ หรือถ้าไม่ได้งบประมาณจริงๆ ปีหน้าก็ใช้งบอบต.ในการขุดเจาะไป 
ผมก็ขออธิบายแบบนี้เผื่อบางท่านอาจจะสงสัย แต่ผมก็จะพยายามท าให้ได้ครบทุกหมู่ เช่นเดียวกันในหมู่ 7 ที่
ซ่อมแซมไปเมื่อต้นปีแล้วนั้น ปลายปีถนนหมู่ 6 ไปหมู่ 7 ถ้าปลายปีน้ าท่วมอีกก็จะมีปัญหาอีก ซึ่งเราอาจต้องไป
ขยายถนน ผมก็อยากให้ทุกหมู่อธิบายให้ชาวบ้านได้เข้าใจ ชาวบ้านอาจจะไม่เข้าใจว่าท าไมถึงไม่ท าให้เป็นคอนกรีต
เหมือนเดิม ซึ่งงบประมาณในการท าคอนกรีตนั้นมันราคาค่อนข้างสูง ซึ่งจะไปกระทบกับงบประมาณของหมู่อ่ืนเขา
อยากจะให้สมาชิกได้อธิบายให้กับชาวบ้านด้วยเข้าใจ หมู่ 3 ซ่อมแซมถนนไปแสนกว่าบาท ถ้ามีอะไรฉุกเฉินมาเราก็
ด าเนินการให้ ปลายปีถ้ามีเงินเหลือเราก็จะดูความเหมาะสมของแต่ละหมู่ เราต้องอยู่แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ไม่ใช่
หมู่นั้นได้มากหมู่นี้ได้น้อย   
 
  นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ในการเจาะบ่อนั้น เราสามารถท าหนังสื อถึง          
กรมทรัพยากรในการขอขุดเจาะทุกหมู่เลยจะได้หรือไม่  ปีนี้อาจจะได้ 1หมู่ ปีหน้าอาจจะได้เพ่ิมอีก ขอให้หมู่ที่
เดือดร้อนไปก่อน ก็เป็นการเข้าคิวกันไว้ เพราะว่ากรมทรัพยากรก็น่าจะคิวยาว ของผมเมื่อปีกลายก็ไม่ได้ ปีนี้ก็จะขอ
ไปใหม่ ของผมบ่อมันเสียน้ าไม่ค่อยดี  
 มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ผมจะขอมติเลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2/2565) ขอให้ยกมือด้วยครับ 
   

  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยเสียงจ านวน 8 เสียง อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2/2565)  
 
 
 
 



๘ 
 

   3.2 เรื่องการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565     
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง) จ านวน 2 รายการ แผนงานบริหาร งานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 5,100 บาท 
รายละเอียดดังนี้ 

1. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2564 ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ 
A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) เป็นเงิน 2,600 บาท 
 2. เครื่องส ารองไฟฟ้า เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2564 ขนาด 800 VA มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) สามารถส ารอง
ไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที เป็นเงิน 2,500 บาท 
 โดยขออนุมัติโอนจากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 463,450 บาท 
โอนลด 5,100 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 458,350 บาท 
 

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ในระเบียบวาระนี้ขอให้นายภิรมย์ แก้วปาน รองปลัด
อบต. รักษาราชการแทนปลัดอบต. ได้ชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมทราบต่อไปครับ 

 

นายภิรมย์ แก้วปาน (รองปลัดอบต.รักษาราชการแทนปลัดอบต.)  -  เรียนท่านประธานสภาฯ 
สมาชิก อบต. ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวาระที่ 3.2 – 3.11 เป็นเรื่องการพิจารณาโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท า ให้ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา  
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
 

  นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ขอให้ท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
ต่อไปครับ 
 

 นายสุเทพ ทองธรรมชาติ (นายกอบต.)  - ในวาระนี้และอีกหลายวาระ เป็นเรื่องการพิจารณาโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 ในหมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของแต่ละกอง ซึ่งคอมพิวเตอร์ 
และเครื่องพิมพ์ของแต่ละกองนั้นมีระยะเวลาการใช้งานมานานพอสมควร ท าการซ่อมแซมบ่อย ซึ่งเป็นการสิ้นเปลือง
งบประมาณ ในปีนี้จึงให้แต่ละกองส ารวจคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ที่ต้องการจัดซื้ อใหม่เข้าสภาเพ่ือให้สภา
พิจารณาโอนเงินงบประมาณเพ่ือจัดซื้อต่อไป     

 

  นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ผมจะขอมติ
เลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จ านวน 2 รายการ (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือน
ธันวาคม 2564) เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 5,100 บาท ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยเสียงจ านวน 8 เสียง อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จ านวน 2 รายการ (ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2564) เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 5,100 บาท 



๙ 
 

3.3 เรื่องการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์ของผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนและนักทรัพยากรบุคคล)  
จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป   งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท รายละเอียดคือ 

 - เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564  

 โดยขออนุมัติโอนจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายการเมือง) ประเภทค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,331,741 บาท ขอโอนลดครั้งนี้  15,000 บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน 1,316,741 บาท 

 

  นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ผมจะขอมติ
เลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์ของผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนและนักทรัพยากรบุคคล) จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
7,500 บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2564) เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 
15,000 บาท ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยเสียงจ านวน 8 เสียง อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ของผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนและนัก
ทรัพยากรบุคคล) จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือน
ธันวาคม 2564) เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท 

 

  3.4 เรื่องการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 4 รายการ แผนงานแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 42,380 บาท รายละเอียดดังนี้ 

 1) จัดซื้อโต๊ะท างานส าหรับรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและห้องท างานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 5,500 บาท จ านวน 2 ตัว เป็นเงิน 11,000 บาท 

 2) จัดซื้อเก้าอ้ีผู้บริหาร จ านวน 2 ตัว เก้าอ้ีขนาดไม่ต่ ากว่า กว้าง 60x ยาว 55 x สูง 110 ซม. 
ราคาตัวละ 3,590 บาท เป็นเงิน 7,180 บาท 

 3) จัดซื้อชุดรับแขก จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย โซฟา 3 ที่นั่ง จ านวน 1 ตัว โซฟา 1 ที่นั่ง 
จ านวน 2 ตัว และโต๊ะกลาง จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 22,000 บาท 

 4) จัดซื้อชั้นวางของ จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 2,200 บาท 
 โดยขออนุมัติโอนจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 

(ฝ่ายการเมือง) ประเภทค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,316,741 บาท ขอโอนลดครั้งนี้  42,380 บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน 1,274,361 บาท 

 

  นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ขอให้ท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
ต่อไปครับ 
 

 นายสุเทพ ทองธรรมชาติ (นายกอบต.)  - ในวาระนี้เป็นการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ส านักงาน เป็นโต๊ะ
พร้อมเก้าอ้ีส าหรับรองนายก และส าหรับประธานสภา ซึ่งเราจะมีห้องประธานสภาอยู่ตรงด้านหน้ามุก และมีโต๊ะชุด
รับแขกไว้ในห้องประธานสภา  



๑๐ 
 

  นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ผมจะขอมติ
เลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 4 รายการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 42,380 บาท ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยเสียงจ านวน 8 เสียง อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 4 รายการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 42,380 บาท 

 

3.5 เรื่องการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ซุ้ม แผนงานแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 199,000 บาท รายละเอียดคือ 

 -  ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง ขนาด 5.5 เมตร x 5.5 เมตร กรอบไฟเบอร์ลายไทยสีทอง
ขนาดไม่น้อยกว่า 2.20x3.25 เมตร จ านวน  2 กรอบ   

 โดยขออนุมัติโอนจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายการเมือง) ประเภทค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,274,361 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 199,000 บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน 1,075,361 บาท 

 

  นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ขอให้ท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
ต่อไปครับ 
 

 นายสุเทพ ทองธรรมชาติ (นายกอบต.)  - ในวาระนี้เป็นการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง 
จ านวน 1 ซุ้ม เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระราชินี เราติดตั้งด้ านหน้าตรงลานปูนระหว่างตึก
อบต.กับกศน. ครับ   
 

  นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ผมจะขอมติ
เลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือจัดซื้อซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ซุ้ม เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 199,000 บาท ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยเสียงจ านวน 8 เสียง อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ซุ้ม เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 
199,000 บาท 

 

 3.6 เรื่องการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองช่าง) จ านวน 3 รายการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 22,100 บาท รายละเอียดดังนี้ 
 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 17,000 บาท  
 2) เครื่องส ารองไฟฟ้า ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 2,500 บาท 
 3) เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2564 ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ 
A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) เป็นเงิน 2,600 บาท  



๑๑ 
 

  โดยขออนุมัติโอนจากแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
625,100 บาท โอนลดครั้งนี้ 22,100 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 603,000 บาท 

 

  นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ผมจะขอมติ
เลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จ านวน 3 รายการ (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือน
ธันวาคม 2564) เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 22,100 บาท ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยเสียงจ านวน 8 เสียง อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จ านวน 3 รายการ (ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2564) เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 22,100 บาท 

 

 3.7 เรื่องการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการถมดินที่ตั้งประปาหมู่บ้านแห่งใหม่ บ้านทับน้ า หมู่ที่ 4 แผนงานอุตสาหกรรม  
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าถมดิน เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
136,000 บาท โดยขออนุมัติโอนจาก งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 603,000 บาท โอนลด
ครั้งนี้ 136,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 467,000 บาท 

 

  นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ผมจะขอมติ
เลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินโครงการถมดินที่ตั้งประปาหมู่บ้านแห่งใหม่ บ้านทับน้ า หมู่ที่ 4 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 136,000 บาท 
ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยเสียงจ านวน 8 เสียง อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการถมดินที่ตั้งประปาหมู่บ้านแห่งใหม่ บ้านทับน้ า 
หมู่ที่ 4 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 136,000 บาท 

 

3.8 เรื่องการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการถมดินที่ตั้งประปาหมู่บ้านแห่งใหม่ บ้านกลาง หมู่ที่ 9 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าถมดิน เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
179,000 บาท โดยขออนุมัติโอนจาก งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 467,000 บาท โอนลด
ครั้งนี้ 179,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 288,000 บาท  

 

   นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ผมจะขอมติ
เลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินโครงการถมดินที่ตั้งประปาหมู่บ้านแห่งใหม่ บ้านกลาง หมู่ที่ 9 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 179,000 บาท ขอให้
ยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยเสียงจ านวน 8 เสียง อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการถมดินที่ตั้งประปาหมู่บ้านแห่งใหม่ บ้านกลาง 
หมู่ที่ 9 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 179,000 บาท 



๑๒ 
 

3.9 เรื่องการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในค่าบ ารุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น           
การซ่อมแซมถนน คสล./ถนนลาดยาง/ถนนลูกรัง และระบบประปาหมู่บ้าน ที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท โดยขออนุมัติโอน
จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทค่าตอบแทน
ประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,072,183 บาท โอนลดครั้งนี้ 500,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลัง
โอน 572,183 บาท 

 

  นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ผมจะขอมติ
เลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในค่าบ ารุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยเสียงจ านวน 8 เสียง อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในค่าบ ารุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น 500,000 บาท 

 

 3.10 เรื่องการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565    เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) จ านวน 4 รายการ แผนงานการศึกษา หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 26,300 บาท รายละเอียดดังนี้ 
 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 17,000 บาท  
 2) เครื่องส ารองไฟฟ้า ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 2,500 บาท 

3) เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 
2564 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) เป็นเงิน 4,000 บาท 
 4) จอแสดงภาพคอมพิวเตอร์ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2564 คุณลักษณะพื้นฐาน มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่
น้อยกว่า 1,600x900 พิกเซล เป็นเงิน 2,800 บาท 
 โดยขออนุมัติโอนจากแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 42,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 
26,300 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 15,700 บาท   

 

  นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ผมจะขอมติ
เลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จ านวน 4 รายการ (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ 
เดือนธันวาคม 2564) เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 26,300 บาท ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยเสียงจ านวน 8 เสียง อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จ านวน 4 รายการ (ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2564) เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 26,300 บาท 



๑๓ 
 

3.11 เรื่องการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุข) จ านวน 3 รายการ แผนงานสาธารณสุขงาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 22,100 บาท 
รายละเอียดดังนี้ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ 
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 17,000 บาท  
 2) เครื่องส ารองไฟฟ้า ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 2,500 บาท 

3) เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2564 ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ 
A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) เป็นเงิน 2,600 บาท  
 โดยขออนุมัติโอนจาก แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร เงิน
ประจ าต าแหน่ง งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 42,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 22,100 บาท คงเหลืองบประมาณ
หลังโอน 19,900 บาท   
 

  นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ผมจะขอมติ
เลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข) จ านวน 3 รายการ (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ 
เดือนธันวาคม 2564) เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 22,100 บาท ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยเสียงจ านวน 8 เสียง อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข) จ านวน 3 รายการ (ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2564) เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 22,100 บาท 
 

 ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ในวาระนี้สมาชิกท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
หรือไม่ครับ ขอเชิญครับ  

 

นายสุเทพ ทองธรรมชาติ (นายกอบต.)  - เรื่องแรกเลยนะครับ ไฟสาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน    
มีหมู่ไหนช ารุดหรือเสียหายหรือไม่ สามารถแจ้งได้ครับ ยกเว้นไฟฟ้าโซล่าเซลล์เพราะว่าตอนนี้ก าลังด าเนินการซ่อม   
อยู่ครับ ในส่วนของโซล่าเซลล์นั้นได้มีการด าเนินการซ่อมไปแล้ว ก็ขอให้แต่ละหมู่ช่วยกันตรวจสอบว่าสามารถใช้งาน
ได้ตามปกติหรือไม่ เพราะว่าตอนนี้ผู้รับเหมาด าเนินการ ถ้ายังไม่สามารถใช้งานได้เราก็ยังไม่สามารถให้ผู้รับเหมาเบิก
เงินได้ ในส่วนของเสียงไร้สายนั้นภายในเดือนนี้จะแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ดี ก็มีชาวบ้านและผู้น าชุมชนได้ต่อว่ามา 
ทั้งเรื่องเสียงไร้สายและเรื่องไฟฟ้า ผมก็จะพยายามให้จบภายในเดือนนี้ ผมไปจ่ายเบี้ยยังชีพผมก็เจอปัญหาในส่วนของ
เรื่องเสียงไร้สายบางจุดดังเกินไปบางจุดเบาเกินไป แต่ในส่วนตัวผมคิดว่าเราไม่สามารถท าให้ถูกใจชาวบ้านทุกคน    
ผมขอให้ติดอย่างเดียว ในส่วนของโครงการที่ซ่อมแซม ช่างคิดงานอยู่หมู่ 8 และโครงการของบนอก 2 เส้น ส่วนเส้น
รองที่ได้ไปประชุมมา ที่ให้อบต.ไปดูเส้นหลังโบสถ์นั้น และในส่วนของเส้นบ้านพ่ีสมศักดิ์ต้องไปลงหินคลุกเพ่ิมเติม 
แล้วก็มีงบปภ.ไปหลังโบสถ์ และเส้นนายายบัติเส้นนี้ได้งบมาปภ.มาอีกชุดหนึ่ง ในส่วนของหมู่ 4 ได้งบของปภ.มาจาก
จุดที่สจ.ท า ตรงบ้านจันทร์แรม เงินซ่อมแซมผมต้องใช้อย่างประหยัด อย่างหมู่ 9 ผมก็ยื้อเวลาเพ่ือที่จะได้งบนอกมา 
ส่วนหมู่ 5 ก็โครงการละปีของหมู่บ้านเลย ส่วนปลายปีถ้ามีเงินเหลือก็สามารถโอนมาท าโครงการต่างๆได้ ท่านใดมีข้อ
สงสัยเพิ่มเติมไหมครับ.  




